

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค และงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2567
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ขอให้ผู้ที่สนใจการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาข้อมูลก่อนการสมัคร และตรวจสอบข้อมูลรายการ /
คุณสมบัติ /รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ให้ครบถ้วน ก่อนการสมัคร เพื่อประโยชน์
ของท่านและผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการแก้ไขอาจทำให้ล่าช้าหรือไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ได้

คำถามที่พบบ่อย

Q: ตรวจสอบกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จากที่ไหน

A: กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะแสดงอยู่หน้าเว็บไซต์

https://scit-services.surat.psu.ac.th/casscit/psuac_service.php#regis

หากไม่ปรากฏกิจกรรมใดนั้น ทางผู้จัดได้ปิดรับสมัครแล้ว

Q: มีหนังสือเชิญเข้าร่วมงานหรือไม่

A: ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน”

https://scit-services.surat.psu.ac.th/casscit/psu_academic_detail.php?id=48

Q: ผู้สมัครจำเป็นต้องมี **Email** หรือไม่

A: ผู้สมัครต้องมี Email ที่สามารถใช้งานได้ โดยท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทาง Email ที่ท่านสมัคร
เท่านั้น

Q: ตรวจสอบรายชื่อการสมัครได้จากไหน

A: ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนได้ใน Email ที่ท่านกรอกสมัคร

Q: สมัครกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้รับ Email ยืนยัน

A: ให้ตรวจสอบอีเมลขยะอีกครั้ง หากไม่ได้รับ Email ตอบกลับ แสดงว่าท่านกรอก Email ผิดพลาด

Q: สามารถใช้ Email สมัครกิจกรรมเดียวกันได้หรือไม่

A: ไม่สามารถสมัครกิจกรรมได้

Q: กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

A: หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจาก คำนำหน้านาม หรือ ชื่อ- สกุล ผิด จะไม่สามารถแก้ไขข้อความ หรือแก้ไข/อัปเดตเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้อีก และไม่สามารถทำการสมัครใหม่ได้ **ผู้สมัครจึงพึงระมัดระวังในการบันทึกข้อมูล** พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่กำหนด กรณีผู้สมัครบันทึกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน อันส่งผลให้ ผู้สมัครขาดคุณสมบัติผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

Q: การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แข่งขัน /ครูที่ปรึกษา เปลี่ยนได้หรือไม่

A: กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผู้สมัคร / ครูที่ปรึกษา ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 เท่านั้น โดยดาวน์โหลดแบบคำร้อง ได้ที่หน้าเว็บไซต์

https://scit-services.surat.psu.ac.th/casscit/psuac_service.php#news

หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน” ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้เพียง 1 ครั้ง

Q: สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และข้อมูลโรงเรียนที่สมัครกิจกรรมได้หรือไม่

A: เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จึงไม่สามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวได้

Q: ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม/การแข่งขัน และครูที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมทีม จะได้เกียรติบัตรทุกคนหรือไม่

A: ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม/การแข่งขัน จะได้เกียรติบัตรทุกคน โดยจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ หลังจากท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ แล้ว ซึ่งจะได้รับทาง email อีกครั้งหนึ่ง

Q: ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมอบรม/แข่งขัน ได้ด้วยตนเองหรือไม่ โดยไม่มีครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนมาด้วย

A: ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้